



23 293
2

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ

สถานีตำรวจ นครบาลชนะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นายสารวม ประทีปะ เสน

วันที่ ๑๓ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕
พ.ค. ๒๕๒๕ หลวงเกตุ

เป็น พยาน

พล.ต.ท. ชุมพล โหละชาละ รอง อ.ตร. กศ. ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

จักรจักร อำพรชนัด
นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

พ.ต.อ.มนตรี ประเสริฐศรี รอง ผบ.ก.น. เหนือ

ต่อหน้า

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายสารวม ประทีปะ เสน อายุ ๔๒ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเชื้อหวัดหรือมีบ้านเหน็จหรือมีบ้านญาติ ให้ลงตามประเภทรับ)

ทำหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๕๐๓ หมู่ที่ ๕ ซอยร่วมศิริมิตร ตำบล ลาภยาว

ซอยใหญ่บ้าน โทร. ๒๐๑๕๓๒๖๓ ซอก้านั้น -

อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นายสนั่น ชื่อมารดา นางทุเรียน

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับสามานคนแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้ามีญาติพี่น้องอยู่ตามบ้านต่างจังหวัดต่างคน ซึ่งข้าพเจ้าตั้งเป็นสำนักงาน

หนังสือพิมพ์ไต้ดินภาพข่าวออกจำหน่าย เป็นรายสัปดาห์โดยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบรรณาธิการ

และเป็นผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์ไต้ดินภาพข่าว เริ่มออกจำหน่าย เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม

๒๕๑๕ และยังคงดำเนินกิจการตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้ามีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์

อยู่ประจำหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช่น ชาวสยาม ชาตีสยาม และ นน.ปช. (๒๕๕) ชนวน

เมื่อหนังสือพิมพ์เลิกกิจการ เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๑๕ นี้ ข้าพเจ้าทำเนียบกิจการ เป็น

เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไต้ดินภาพข่าว นอกจากข้าพเจ้าจะเป็นเจ้าของและบรรณาธิการ

แล้ว ข้าพเจ้ายังได้ออกหาข่าวและเป็นช่างภาพด้วยตนเอง เป็นพิเศษอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๕ ค.ค. ๒๕๑๕ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา แห่งประเทศไทย ได้มีการชุมนุม

ที่บริเวณสนามหลวงโดยนายสุธรรม แสงประทุม เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเป็นผู้นำ

ในการชุมนุมปลุกระดมมวลชน เพื่อให้รวมตัวคัดค้านล้มระบอบจอมพลถนอม ฯ และกรณีเรียกร้องให้
จับกุมคนร้ายชาวแชนคอ ๒ ศพ ที่นครปฐม เมื่อข้าพเจ้าทราบข่าวข้าจึงไปที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมีการ
ชุมนุมกัน ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เห็นมีประชาชนและนักศึกษาฟังการพูดโฆษณาปลุกระดม
ประมาณ ๒๐๐๐ - ๓๐๐๐ คน และมีการตั้งเวทีผิงฉากเขียนตัวหนังสือว่า "คัดค้านการล้มระบอบ
ผู้พ้นทุกเครื่องขยายเสียงบนเวทีมีหลายคนสลับเปลี่ยนกันในเรื่องนี้ นายสุธรรม แสงประทุม อยู่ควบ
นอกจากนั้นจะเป็นใครบ้างข้าจำไม่ได้ ข้าได้จัดการถ่ายภาพการชุมนุมไว้ด้วย ขอความพิชิตเท่าที่ข้า
จำได้ก็ถูกเกี่ยวกับกรณีล้มระบอบจอมพลถนอม ฯ และคดีชาวแชนคอ ๒ ศพ ที่นครปฐมนอกจากนี้ยังโจมตี
นโยบายของรัฐบาลทหาร เห็นเป็นใจให้จอมพลถนอม ฯ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ข้าจึงแยกการณอยู่ที่
สนามหลวงจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เหตุการณ์ที่บริเวณสนามหลวงยังไม่มื่ออะไร ส่วนใน
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีการชุมนุมและประตุ เหลือแต่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปิด ข้าจึง
กลับบ้าน

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๑๔ ข้าไม่ไปที่บริเวณสนามหลวง เนื่องจากมีธุรกิจต้องไปต่าง
จังหวัด คงมีนักข่าวของหนังสือพิมพ์ของข้าไปหาข่าวแทน เมื่อข้ากลับจากต่างจังหวัดก็ได้รับรายงาน
ว่ามีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลานโพธิ์ จำนวนคนเป็นหมื่น

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๑๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ข้าได้ไปที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจาก
ข้าทราบข่าวว่าตัวแทนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา จะมาพบผู้แทนรัฐบาล และมีกลุ่มชุมนุมแมนจะมาชุมนุมที่
หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ระงับการแต่งตั้งรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายสมบุญ สิริธร
ไปจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อข้าไปถึงทำเนียบรัฐบาล เห็นมีกลุ่มแมนไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบประ
มาณ ๒๐๐ คน ข้าทราบข่าวขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี แต่ได้รับการปฏิเสธจึงเกิดการพูดอภิปรายโจมตีรัฐบาล
หลังจากนั้นก็มีการรวมตัวกันทั้งกลุ่มลูกเสือชาวบ้านบางกลุ่มมาสมทบอีกจำนวนมากและฉลัด เปลี่ยนกันพูด
โจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรง จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๔.๔๐ น. ใ้มีคนเอาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ฉบับวันนี้มีภาพคนถูกแชนคอในธรรมศาสตร์ มีใบหน้าเหมือนสมเด็จกระบรมโอรสาธิราชมาแจกจ่าย
กันดูและได้เอาหนังสือพิมพ์เข้าแจ้ง พล.ต.ท. ชลิต บุณยธรรม ผบก.น. เห็น ค้วย นอกจากนี้ก็ปรากฏ
ว่ามีหนังสือพิมพ์ดาวสยามและอภิปักษ์ก็ลงภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการพิมพ์พระบรมเชษานุภาพ จึงเกิด
เปลี่ยนแนวทางการแต่งตั้งรัฐมนตรี เป็น เรื่องพิมพ์พระบรมเชษานุภาพซึ่งปรากฏว่า ผูกชนที่ชุมนุมกัน
อยู่มีความไม่พอใจศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาที่กระทำกร เช่นนี้ขึ้น จึงพากันเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล
โดย เดินไปข้างชั้นรถยนต์บ้างไปคาบถนนราชดำ เกินและมีรถขยาย เสียงเรียกร้องประชาชนให้ไปรวมกันที่
สนามหลวง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมขบวนไปถึงสนามหลวงและชุมนุมกันประมาณ ๒๐๐๐ คน ใ้พูดอภิปราย
โจมตีการกระทำของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ขณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กลาง
นิสิตนักศึกษาก็ยังมีการชุมนุมและปลุกระดมอยู่ เช่นเดียวกันมีคนฟังอยู่ประมาณ ๓๐๐๐ คนเศษ ข้าได้ติดตาม
หาข่าวอยู่โดยใกล้ชิดและได้เข้าไปสังเกตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
มีการแสดงละครล้อเลียนตำรวจ ทหาร พระภิกษุจอมพลถนอม ฯ ทำนองเหยียดหยามพระศาสนา ข้าได้
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานซึ่งภาพถ่ายข้าได้ส่งให้ พล.ต.ท. จาริส บังกลารักษ์ ไปแล้วและภาพถ่าย
ข้าได้พิมพ์ในหนังสือพิมพ์โคกเคียนภาพข่าวฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๔ ต.ค. ๕๔ ที่ปกหน้าออก

Handwritten notes on the right margin, including a signature and some illegible text.

ใบต่อคำให้การ นายสำราญ ประดิษฐ์ เสน พยานคนที่ ๒

จากนายควม เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทางย่านกลุ่มประชาชนผู้รักชาติที่สลายตัวจากสนามหลวง และนึกว่าจะไปชุมนุมกันใหม่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่รุ่งขึ้นคือวันที่ ๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชาชนบางส่วนที่สลายตัวจากสนามหลวงได้ทยอยเดินเข้าไปในธรรมศาสตร์ และเก็บของเข้าวักที่ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาด้วย เวลือมิทราบและการแสดงจากลานนิสิตมาชุมนุมในสนามฟุตบอลซึ่งมีประชาชน เข้าถึงการอภิปรายประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน การพูดอภิปรายเป็นายสุธรรม แสดงประมุข ร่วมชวยด้วย ตลอดเวลาและพูดปลุกกระพือห่านองใต้ประชาชน เกือบครึ่งรัฐบาลและก่อกำน เมื่อกิจการรื้อมาจากรทหาร จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ประชาชนที่เข้าไปฟัง เริ่มทยอยเดินกลับคงเหลือประมาณ ๕๐๐๐ - ๕๐๐๐ คน ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำแนะนำประมุขทางสนามหลวงปรากฏว่าประชาชนที่ไปเห็นสภาพใน หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์พระบรม เคารพภาพได้แสดงความไม่พอใจใจมาชุมนุมกันที่ห้องคำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา และปรากฏว่าทางพวกศูนย์กลางนิสิตได้ถือประมุขทาง เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คำนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่า ประชาชนซึ่งรวมตัวกันประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ใช้รถจักรยานยนต์ และขบวนอื่นเข้ามาเข้าไป เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ในคืนนั้น ประชาชนกลุ่มนั้นก็พยายามจะบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชนจะตั้งประมุข เหลือเข้าไปแต่ก็ปรากฏว่ามี เสียงปืนยิงออกมาจากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ ๒ - ๔ นัด แต่ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทำให้ประชาชนต้องถอยออกมาและไปรวมตัวกันอยู่ในอนุสาวรีย์ทหารอาสา ด้านโรง สครแห่งชาติ ในขณะนั้นไม่มีประชาชนเข้ามา เพื่อสมทบอีกจำนวนมากนัก เป็นต้นคนครั้งนั้น เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒ ต.ค.๕๙ กลุ่มประชาชนดังกล่าวก็เริ่มจะทำการบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรม- ศาสตร์ทางประตูด้านหน้าอีกแต่ก็ปรากฏว่าพวกนิสิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ปืนยิงออกมาอีกหลายนัด จึงไม่สามารถเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอนนั้นยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ภายหลังข้าพเจ้ามี เจ้าพนักงานตำรวจได้ยกกำลังมาและ เข้าไปในพิธีกรรมที่สถานแห่งชาติ เพื่อรอคำสั่ง เข้าไปจัดการจับกุม ขึ้น เจ้าหน้าที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ตอนนั้นที่ยังมีประชาชนทยอยเข้ามา เริ่มจำนวนน้อย เว็บบันและใครอง ตะโกนให้ตำรวจบุกเข้าไปจัดการกับพวกนิสิตนักศึกษา ถ้าตำรวจไม่เข้าไปพวกประชาชนจะบุกเข้าไปเอง แต่ตำรวจได้ชี้แจงว่าเข้าไปจัดการตอนนั้นยังไม่ได้เพราะมีอันตราย เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนไม่ทราบ ว่าใคร เป็นใครกันก็ชี้แจงห้ามปรามประชาชนไม่ให้บุกเข้าไปเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ข้าพเจ้าเห็นนายตำรวจ สิบตรีพิณ ซึ่งขณะนั้นเป็นร้อยตรี/พ.ก.ระหวางสถานี นำที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบ เจ้าหน้าที่ ตำรวจและ เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในพิธีกรรมที่ จะสั่งการว่าขบวนไร้ข้าพเจ้าไม่ ได้เห็นแต่ปรากฏว่าพวกประชาชน ได้รื้องคำข่มในนายตำรวจ จึงงดจับไป ก่อนที่นายตำรวจ จะไปหิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ เวลา ประมาณ ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ พวกประชาชนได้เอาธอมรรทุกชนประมุข เหลือหน้าธรรมศาสตร์ หันส่วนต้งยังไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ หลังจากนายตำรวจ ำไปแล้วพวกประชาชนก็จะบุกเข้าไปใน ธรรมศาสตร์อีกแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็ถูกยิงในสังกัดและบาดเจ็บหลายคน สร้างความโกรธแค้นให้ประชาชน มากขึ้น หลายคนก็วิ่งไปขอฆ่าประมุขที่ไฟเผาป้อมมาบนหน้าประตูแต่ก็ยังไม่บุกเข้าไปไม่ได้เพราะภายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกนิสิตนักศึกษาใช้อาวุธปืนยิงออกมาเป็นเสียงกล่าวยาวเป็น เสียงกล่าวยาวเป็น เสียง ตลอดเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ไม่มีพวกนิสิตศึกษา ร้องเพลงอยู่ไม่ถอยตลอดเวลาและพูดเกริ่นขยาย เสียง

ออกมาให้ตำรวจส่งตัวเขาไปเจรจา ข้าเห็น พ.ต.ท.สร้าง มุมนาก กับตำรวจอีก ๔ คน
ถือธงชาติเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าเข้าใจว่าจะเข้าไปเจรจากับพวกนักศึกษา
ประกาศออกมา แดพอ พ.ต.ท.สร้าง ๆ ก็มีพวกเดินหน้าถือธงประมุขที่ถูกพวกนักศึกษาชิงมาจากศึก
รัฐศาสตร์ เป็นขึ้นถนัดและเป็นอนึกค่างหลายนักเป็นเหตุให้ตำรวจที่ไปกับ พ.ต.ท.สร้าง ๆ และ
พ.ต.ท.สร้าง ๆ กับพวกต้องหมอบลงอยู่ตรงนั้น หลังจากนั้นตำรวจที่อยู่ข้างนอกก็ประธาณโค้เข้าไป
ช่วยห้ามตำรวจที่โค้รับมากเจ็บออกมาโค้มีประชาชนเอารถเมลี่เหลืองเดินเข้าไปใน มร. แดพอ
ไปจอกอบุ้แก้หน้าประตูประชาชนก็วิ่งถือกันเข้าไปและถูกพวกนักศึกษากระชกยิงออกมาอย่างหนาแน่น
ตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ถูกกระสุนปืนบาดเจ็บและตายจำนวนมาก หลังจากนั้นประชาชนเอารถเมลี่เขียว
จะรับค่าพากระสุนปืนโค้คนมีอยู่ข้างหลังบุกเข้าไป แต่ก่อนนั้นก็มีการนัดส่วนตัว เป็นรถยนต์โค้โบคา
แวน สีขาวขับบุกเข้าไปแต่ก็ถูกระชกยิงตรงหน้าและรถยนต์คันนั้น กองหมู่กอบุ้แคว้นสนามฟุตบอล
ถ้าไม่ทราบว่าคนในรถจะเป็นอันตรายอย่างไรหรือไม่ ต่อมารถเมลี่เขียวก็วิ่งบุกเข้าไปโค้ในเขตที่ถูกกระชก
ยิงเล่นเต็มวงกลม รถเมลี่เขียวจึงไปจอกชนท้ายรถเมลี่เหลืองคันแรก ตอนนี้ประชาชนและตำรวจอีก
หลายนายก็บุกเข้าไปในธรรมศาสตร์ โค้เวลาเย็นรถเมลี่ ๒ คันนั้น เป็นที่กำบังและโค้แยกย้ายกันไปหมอบอยู่ที่
ขอบสนามฟุตบอล แต่ตำรวจยังไม่ยอมให้อาวุธ พวกนักศึกษาโค้กระชกยิงออกมาจากบนคึกค่าง ๆ เป็น
เหตุให้ตำรวจถูกยิงหลายคน ตำรวจที่อยู่ข้างนอกทนรอคำสั่งไม่ไหวจึงบุกเข้าไปใน มร. และยิงต่อสู้
ต่อมาเมื่อกำลังตำรวจจาก ตร. ตำรวจหลงมาเสริมกำลังเมื่อ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. และภายหลัง
หลังก็บุกเข้ากวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาใน มร. โค้จำนวนมากพร้อมอาวุธของกลางจำนวนมาก เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๕ ข้าโค้โดยภาพข่าวและโค้เขียน เป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์โค้รายละเอียด
ตามที่เขาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โค้คืนภาพรายฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๕ - ๒๕ ต.ค.๖๕ ซึ่งข้า
โค้ส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบคำให้การนี้ด้วยแล้ว

อนึ่ง เมื่อคืนวันที่ ๕ ต.ค.๖๕ ระหว่างที่ข้าอยู่ใน มร. เพื่อหาข่าวนั้น

ข้าเห็นมีพวกนักศึกษาหลายคนช่วยกันตั้งบังเกอร์โดยนำโค้และรถเก่าโค้มาวางเพื่อทำ เป็นรังปืนด้วย
พวกนักศึกษาเหล่านี้ข้าโค้รู้จักชื่อแต่เห็นหน้าอีกจำโค้ นอกจากนั้นมีพวกนักศึกษาที่กล้าสู้ปืนและถูกระเบิด
หลายคนข้าโค้รู้จักชื่อ เห็นอีกจำโค้

ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๕ ข้าโค้ ไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีสาเหตุ
โกรธเคืองกันมาก่อน เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

(ลงชื่อ) พ.ต.จ.

ชยาน

สอยฮาน

พิมพ์, อาน